

สรุปสาระสำคัญของมาตรการ/กฎระเบียบ	
ชื่อเรื่อง	เวียดนามวางระบบใหม่สำหรับการนำเข้าสารเคมี
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง	-
ประเทศเจ้าของเรื่อง	เวียดนาม
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง	สารเคมี
ระยะเวลาของการบังคับใช้	25 พฤศจิกายน 2560
สาระสำคัญ	<p>เวียดนามได้ประกาศพระราชกฤษฎีกา 113/2017/ND-CP เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2560 ยกเลิกเงื่อนไขเกี่ยวกับการผลิตสารเคมี การจัดเก็บ และการค้า จำนวน 46 รายการ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการค้าสารเคมีพร้อมกับช่วยเหลือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการควบคุมดูแลการผลิตสารเคมีและกิจกรรมทางการค้าได้อย่างแท้จริง</p> <p>พระราชกฤษฎีกานี้กำหนดให้ผู้นำเข้าสารเคมีสามารถแสดงความจำนงการนำเข้าสารเคมีของตนผ่านทาง NSW โดยแสดงข้อมูลของผู้แสดงความจำนงและสารเคมีที่นำเข้า ใบขนสินค้า และข้อมูลเอกสารความปลอดภัยของสารเคมีเป็นภาษาเวียดนาม</p> <p>ผู้แสดงความจำนงมีหน้าที่ที่จะต้องกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มการแสดงความจำนงที่เผยแพร่ในระบบ NSW และจะต้องรับผิดชอบต่อข้อมูลที่แจ้งเท็จ ภายใต้กฎระเบียบที่มีอยู่ในปัจจุบันด้วย</p>
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ	ทุกประเทศ
ผลกระทบ	<p>จากการออกพระราชกฤษฎีกานี้ส่งผลในเชิงบวกต่อผู้ประกอบการเครื่องสำอางในด้านต่างๆ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ลดการซ้ำซ้อนของข้อมูลและลดข้อผิดพลาดในการกรอกข้อมูล - สามารถติดตามสถานะของขบวนการนำเข้า-ส่งออก ของสินค้าในระบบงานที่ทำการเชื่อมต่อกับองค์กรและหน่วยงานภายใต้สังกัดได้รวดเร็วยิ่งขึ้น - ลดการเดินทางติดต่อแต่ละหน่วยงาน ลดจำนวนเอกสาร และเพิ่มความสะดวกรวดเร็ว ทั้งขบวนการในการนำเข้าและส่งออก - ผู้ประกอบการจะได้รับความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับองค์กรในอนาคตที่จะมีการเชื่อมโยงข้อมูลร่วมกัน - ระบบการชำระค่าธรรมเนียม สามารถชำระค่าธรรมเนียมผ่านธนาคาร โดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ได้ สามารถส่งข้อมูลได้ตลอด 24 ชั่วโมงจากทุกแห่งทั่วประเทศ - เกิดผลดีต่อภาพรวมด้านการค้าระหว่างประเทศ สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันในเวทีโลกหรือประเทศคู่ค้า <p>แต่อาจประสบปัญหาในการเข้าถึงข้อมูลเนื่องจากขณะนี้พระราชกฤษฎีกาดังกล่าวมีเป็นภาษาเวียดนามเท่านั้น</p>

การปฏิบัติให้สอดคล้อง	ผู้ประกอบการสามารถศึกษารายละเอียดได้ใน Decree No.113/2017/ND-CP ซึ่งปัจจุบันยังมีเป็นภาษาเวียดนามเท่านั้น
เนื้อหา	<input data-bbox="475 226 663 277" type="text" value="En"/>